
 

รายงานการประชมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ุ  
คร้ังที ่ ๙/๒๕๕๓ 

วนัเสาร์ที ่  ๑๓  พฤศจกิายน  ๒๕๕๓ 
ณ ห้องมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  

-------------------------------------------- 

ผ้มาประชมู ุ  
 ๑. ศาสตราจารยก์ตติคุณ ดิ ร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน ์นายกสภามหาวิทยาลยั                    ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการ 
 ๓. พระปริยติักจวิธานิ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๔.   นายชยัวฒัน์  ศิริอาํพนัธ์กลุ      กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 
 ๕.   นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๖.   ศาสตราจารย ์ดร.เดือน คาํดี กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๗.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๘.   นายวิจิต แกว้เกดเคนิ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๙.   ศาสตราจารยสุ์ชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๑๐. ผูช้วยศาสตราจารยเ์อนก่  เทพสุภรณ์กลุ  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๑. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกจการมหาวิทยาลยั่ ิ  กรรมการ 
 ๑๒. ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .กลุวดี โรจน์ไพศาลกจิ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการ 
 ๑๓. ผูช้วยศาสตราจารยน์ภดล่  เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๔. ผูช้วยศาสตราจารย์่  ดร.สายฝน   เสกขนุทด กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยเ์มธี พรมศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยป์ระยทุธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยว์ชัรพงษ ์ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ 
 ๑๘. ผูช้วยศาสตราจ่ ารย ์ดร.อุทยั  ศิริภกัด์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยพ์รพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 
ผ้ไม่มาประชมู ุ  
 ๑. นายโชคชยั ชวยณรงค์่  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ (ติดภารกจอ่ืนิ ) 
 ๒. ดร.วิวฒัน์ ศลัยกาธรํ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ (ติดภารกจอ่ืนิ ) 
 ๓. ดร.สุชาติ เมืองแกว้  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ (ติดภารกจอ่ืนิ ) 
 ๔. อาจารยเ์ฟ่ืองฉตัร ภทัรวาณิชย ์ ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ (ติดภารกจอ่ืนิ ) 
 

/ผ้เข้าร่วมประชมู ุ  
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ผ้เข้าร่วมประชมู ุ  
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม   ผูช้วยเลขานุการสภามหาวิท่ ยาลยั 
 ๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล  ผูช้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยั่  
 ๓. ดร.เพชรา พิพฒัน์สนัติกลุ  
 
เร่ิมประชมเวลา  ุ ๐๙.๑๐  น. 
 
 กอนการประชุมเลขานุการสภามหาวิทยาลยั ขออนุญาตให ้ดร่ .เพชรา พิพฒัน์สันติกุล 
เขา้รวมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการ่  
 ทีป่ระชมอนญาตุ ุ  
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชมทราบุ  
 5๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง ผลการเลือกตงั้ กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จากผูด้าํรงตาํแหนงบริหาร่  
   ด้วยอาจารย์ชอมณี  สุคันธิน ซ่ึงเป็นกรรมการสภามหาวิทยา่ ลัย ผูแ้ทน
ผูบ้ริหาร ลาออกจากตาํแหนงคณบดี มหาวิทยาลยัจึงดาํเนินการให้ไดม้าซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลยั ่
ผูแ้ทนผูบ้ริหารทดแทน โดยให้มีวาระการดาํรงตาํแหนงเทากบวาระท่ีเหลืออยู ผลการดาํเนิน่ ่ ั ่ การได ้
ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .สายฝน  เสกขุนทด คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผูแ้ทนผูบ้ริหาร 
   ทีป่ระชมแสดงความยนิดกีบัผ้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุ ู .สายฝน  เสกขนทดุ  
 
  ๑.๒ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การแตงตงัผูรั้กษาราชการ่ ้
แทนอธิการบดี ท่ีสภามหาวิทยาลยัแตงตงัดาํรงตาํแหนงมาครบหน่ึงร้อยแปดสิบวนัตามท่ีกฎหมาย่ ่้
กาหนดแลว้ํ  
   คณะกรรมการกฤษฎีกาตอบขอ้หารือมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง กรณีการ
รักษาราชการแทนอธิการบดี วา สภามหาวิทยาลัยจะแตงตังผูรั้กษาราชการแทนอธิการบดีท่ีได้่ ่ ้              
รักษาราชการแทนอธิการบดีมาครบ ๑๘๐ วนัมาแลว้ ให้เป็นผูรั้กษาราชการแทนอธิการบดีซําอีก้               
วาระหน่ึงตอเน่ืองก่ นัไมได้่  
   ทีป่ระชมรับทราบุ  
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  ๑.๓ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจดัประกวดระบบการประกนคุณภาพั
ภายใน 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดประกวดระบบการประกนั
คุณภาพภายใน ในปี ๒๕๕๔ จึงเสนอให้มหาวิทยาลยัพิจารณาวาจะสงประกวดหรือไม โดยพิจารณา่ ่ ่
จากระบบการประกนคุั ณภาพ ระบบฐานขอ้มูล และการนาํไปใชป้ระโยชน์ 
  ทีป่ระชมรับทราบุ  
 
 ๑.๔ เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยัรวมประชุมวิชาการระดบัชาติ ่ “อุดมศึกษา
รวมสร้างประเทศไทยนาอยู่ ่ ”่ 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดประชุมวิชาการประจําปี                  
ณ คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เ่ ซ็นทรัล ลาดพร้าว ในวนัท่ี ๑๓-๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ เพื่อตอบสนองนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ สอดคลอ้งและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา ๔ ด้าน คือ พฒันา
บณัฑิตยุคใหม และพฒันาครูยุคใหมท่ีเน้นการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พฒันาแหลงการ่ ่ ่
เรียนรู้ใหมเพื่อเพิมโอกาสทาง่ ่ การศึกษาและการเรียนรู้ และพฒันาการบริหารจดัการแนวใหมโดย่
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูบ้ริหาร และผูส้นใจเขา้่ ่ ่ ่
รวมประชุม เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเกยวขอ้งกบมหาวิทยาลยัโดยตรง่ ี่ ั  
   ทีป่ระชมรับทราบ และมอบมหาวทิยาลยัประสานผุ้ ูเข้าร่วมประชมุ  
 
  ๑.๕  ทุนการศึกษาครูแนวใหม ประจาํปีการศึกษา ่ ๒๕๕๔ 
    มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ได้รับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาครู 
แนวใหม ประจาํปีการศึกษา ่ ๒๕๕๔ ซ่ึงจะเป็นทุนตรี-โท ๖ ปี ใน ๔ สาขา ไดแ้ก สาขาวิทยาศาสตร์ ่
สาขาภาษาองักฤษ สาขาภาษาไทย และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยนักศึกษาจะเรียนวิชาเนือหาใน้
ระดบัปริญญาตรีจากคณะท่ีเป็นเจา้ของศาสตร์ และเรียนตอเน่ืองในระดบัปริญญาโทดา้นการสอน ่  
   ทีป่ระชมรับทราบ และมอบมหาวทิยาลยันําเสนอความพร้อมด้านต่อไปนี ้ในุ
การประชมคร้ังต่อไปุ  
  ๑. ความพร้อมด้านอาจารย์ผูส้อนท่ีต้องทาํงานรวมกนระหวางอาจารย์่ ั ่            
จากคณะผูเ้ป็นเจา้ของศาสตร์ และอาจารยค์ณะครุศาสตร์ 
  ๒. ความพร้อมของหอพกันกัศึกษา 
  ๓. การพฒันาการจดัการศึกษาระดบัปริญญาโททางการสอนใน ๔ สาขาวิชา
เพื่อรองรับนกัศึกษาทุนดงักลาว่  
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  ๑.๖  การจดัทาํแผนแมบทวิจยัแหงชาติ ่ ่  
   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว .)  จะจัดประชุมเพื่อจัดทํา                  
แผนแมบทวิจยัแหงชาติ ่ ่ ณ สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ ในวนัท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ระหวางเวลา ่ ๘.๐๐-
๑๔.๐๐ น. โดยคาดวาจะมีผูร้วมประชุมทงัสินประมาณ ่ ่ ้ ้ ๓๐๐ คน 
   ทีป่ระชมรับทราบุ   และมอบมหาวทิยาลยัประสานผ้เข้าร่วมประชม ู ุ                   
 

  ๑.๗  การใช ้Teacher TV ในการพฒันาครู 
   นายกสภามหาวิทยาลยั ไดป้ระชุมรวมกบกลุม ่ ั ่ Teacher TV ซ่ึงท่ีประชุม
พิจารณาเห็นวาจะเลือกจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นจงัหวดันาํรองในการใช ้่ ่ Teacher TV เพื่อยกระดบัและ
พฒันาวิชาชีพครู รวมทงับูรณาการกบบริบทตาง ๆ ของมหาวิทยาลยั้ ั ่  
  ทีป่ระชมรับทราบุ    
 
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชมุ  
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ครังท่ี                 ้
๘/๒๕๕๓  เม่ือวนัเสาร์ท่ี  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๓  โดยไม่มีการแกไข้  
 
ระเบียบวาระที ่๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
 ๓.๑  พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
   อาจารยจ์กัรพนัธ์  ปินทอง ่ นาํเสนอวาสภามหาวิทยาลยัในการประชุมครังท่ี ่ ้
๗/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๘ กนยายน ั ๒๕๕๓ พิจารณาเห็นชอบในหลกัการของหลกัสูตรวิศวกรรม
บณัฑิต สาขาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นหลกัสูตรปรับปรุงจากหลกัสูตรเดิมเพื่อให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และให้ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร เพิมเนือหาสวนของเหตุ่ ้ ่ ผล
วตัถุประสงคก์ารปรับปรุง เปรียบเทียบประเด็นการปรับปรุง และผลการประเมินหลกัสูตร ซ่ึงบดันี ้
สาขาวิชาไดด้าํเนินการแลว้ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 ๑. โครงส ร้ า ง  และจํานวนหนวยกต  ่ ิ เ ชน เ ดี ยวกบ่ ั ท่ี พิ จ า รณาใน                        
สภามหาวิทยาลยัครังกอน โดยมีการปรับรายวิชาสหกจศึกษา และรายวิชาในหมวดการศึกษา้ ่ ิ ทวัไป่            
ดงัรายละเอียดในภาคผนวก จ 
  ๒. สาเหตุของการปรับปรุงเน่ืองจากได้เปิดสอนมาเป็นเวลา ๕ ปี ซ่ึง
ครบรอบระยะเวลาการประเมิน และต้องปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ี 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดํ  โดยไดเ้ปรียบเทียบประเด็นการปรับปรุงไวใ้น
ภาคผนวก   
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  ๓. รูปแบบเอกสาร ปรับปรุงตามแบบ มคอ. ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด ํ  
 ๔. ผลการประเมินหลกัสูตรไดด้าํเนินการเฉพาะการประเมินจากนักศึกษา 
และกลุมผูท้าํงานในศาสตร์ รวมทงัมีการวิพากษห์ลกัสูตร  ่ ้ สวน่ การประเมินผูใ้ชบ้ณัฑิตยงัไมสมบูรณ์่  

มติทีป่ระชมุ  
  ๑. ใหน้าํกลบัไปปรับปรุงแกไขอีกครัง ดงัตอไปนี้ ่้ ้  
  (๑) บรรจุประเดน็เหตุผลวตัถุประสงคต์ามท่ีเสนอ รวมทงั้ สาเหตุจากการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจสังคม และวิชาการ ทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงรายวิชาสหกจศึกษา ไวใ้นิ ิ      
หนา้ท่ี ๖ แทนการนาํไปไวใ้นภาคผนวก  
  (๒) ให้เรงดาํเนินการประเมินผลหลกัสูตรจากผูใ้ชบ้ณัฑิตให้แลว้เสร็จ ่
แลว้บรรจุในเอกสารนีดว้ย เน่ืองจากเป็นเร่ืองสาํคญั้  
  (๓) ให้แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบกบมหาวิทยาลยัอ่ืน ในภาคผนวก เพื่อั
แสดงถึงความมีมาตรฐานกลาง และความเป็นเอกลกัษณ์ของหลกัสูตร 
  ๒. มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ตรวจสอบรูปแบบและเอกสาร
หลกัสูตรท่ีแกไข ้ เพื่อนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครัง ้ แลว้เวียนกรรมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา  กอน่ เสนอสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาตอไป่  
 ๓. ให้หลกัการในการนําเสนอหลกัสูตรปรับปรุงตอสภามหาวิทยาลยั กรณี่
หลกัสูตรท่ียงัไมไดเ้ริมดาํ่ ่ เนินการใด ๆ  ให้มีขนัตอนเชนเดียวกบการเสนอหลกัสูตรใหม โดยตอ้งเสนอ้ ่ ั ่
แนวคิด ความจาํเป็น  แนวทางสร้างหลกัสูตร  ตอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลยั่ พิจารณาเห็นชอบ
ตามลาํดบั  กอน่ ท่ีจะไปดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตร   
 

  ๓.๒ (ราง่ ) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคุณสมบติัหลกัเกณฑ ์
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยป์ระจาํ พ.ศ. .... 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ นําเสนอวาสภามหาวิทยาลยัในการประชุม่           
ครังท่ี้  ๘/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบให้แกไขขอ้บงัคบั้ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ วาดว้ยคุณสมบติัหลกัเกณฑ์่  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์
ประจาํ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพื่อให้
สิทธิแกพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงคณะกรรมการกฎหมาย์ ่
ในการประชุมคร้ังท่ี๑๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดพ้ิจารณาเห็นชอบ (ราง่ ) ขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วาดว้ยคุณสมบติัหลกัเกณฑ์่  และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัจากคณาจารยป์ระจาํ พ.ศ. .... เรียบร้อยแลว้ โดยมีประเด็นความเห็นท่ีตางไปจาก ่               
(ร่าง) เดิมท่ีสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการเสนอไว ้จึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 
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  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ใหค้วามเห็นดงัน้ี 
  ๑. เ ห็นด้วยกบการไมให้สิทธิั ่ ์ พนักงานราชการเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั ผูแ้ทนคณาจารย  ์แมว้าปัจจุบนัจะมีอาจารยเ์่ ป็นพนักงานราชการ อยู ่ ๒ ราย เน่ืองจาก
วตัถุประสงคข์องการมีพนกังานราชการนนั เพื่อใหเ้ป็นพนกังานสายสนบัสนุน ้  
  ๒. ตามเจตนาของพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ กาหนดให้มีบุคลากรประเภทพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา มีสิทธิตาง ๆ ํ ์ ่
เชนเดียวกบขา้ราชการ เพื่อท่ ั ดแทนขา้ราชการท่ีมีจาํนวนลดลง จึงเห็นควรให้คณาจารยท่ี์เป็นพนกังาน
ในสถาบนัอุดมศึกษามีสิทธิเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัได้์  แตยงัไมควร่ ่ แบงคณาจารยอ์อก่ เป็น           
๒ กลุม่  ตาม (ราง่ ) ท่ีเสนอ 
  ๓. เห็นวาทังเหตุผลของคณะกรรมการกฎหมายท่ีกาหนดนิยามผูด้ ํารง่ ํ้
ตาํแหนงผู ้่ บริหาร ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงเป็นกฎหมายหลกัของเร่ือง 
และเหตุผลของสภาคณาจารย์และข้าราชการท่ีกาหนดนิยามผู ้ด ํารงตําแหนงผู ้บริหาร  ตามํ ่
พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา และท่ีแกไขเพิมเติม ตางมีนําหนกัในกา้ ่่ ้
พิจารณาตดัสิน 
 ๔. เห็นดว้ยกบการกาหนดคุณสมบติัของผูท่ี้สมคัรรับเลือกตงัเป็นกรรมการั ํ ้
สภามหาวิทยาลยั ผูแ้ทนคณาจารย ์วา ตอ้งไมเป็นผูอ้ยรูะหวางถูกสังพกัราชการ หรืออยรูะหวางถูกสัง่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่
ใหอ้อกจากราชการไวก้อนหรืออยรูะหวางถูกลงโทษทางวินยัในวนัสมคัรรับเลือกตงั เพื่อความสงางา่ ่ ่ ่้ ม
ของกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
  ๕. เห็นชอบให้แกไขระยะเวลาการดาํเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรรมการให้้
สอดคลอ้งกบพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พั .ศ.๒๕๔๗ ทงันีมีขอ้สังเกตวาการกาหนดใหมี้การ้ ้ ่ ํ
ดาํเนินการเม่ือกรรมการเดิมครบวาระ จะมีผลทาํใหก้รรมการชุดเดิมตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตอไปกอนแทนท่ี่ ่
จะมีกรรมการชุดใหมเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีตอ่ ่  
  ๖. เห็นชอบระยะเวลาการเสนอคดัคา้นการเลือกตงั้ ตอส่ ภามหาวิทยาลยั           
ใหเ้สนอภายใน ๓ วนันบัจากวนัประกาศผลการเลือกตงั้  
  ๗.  ให้เพิมเติมขอ้ความ ่ “โดยมีผูไ้ดรั้บเลือกคณะละไมเกนหน่ึงคน่ ิ ” ไวท้า้ย
ขอ้ ๗ (๔) เพื่อใหมี้การกระจายของผูแ้ทนคณาจารยจ์ากคณะตาง ๆ เขา้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยั่  
 มติทีป่ระชมุ  
  ๑. มอบอธิการบดีสร้างความเขา้ใจรวมกนกบสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ่ ั ั
เกยวกบประเด็นท่ีมีความเห็นท่ีตางกนใน ี่ ั ่ ั (ราง่ ) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ ดว้ย
คุณสมบติัหลกัเกณฑ ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยป์ระจาํ พ.ศ. .... กอน ่
แลว้จึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการประชุมครังตอไป้ ่  
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  ๒. มอบมหาวิทยาลยัดาํเนินการแตงตงัคณะกรรมการเลื่ ้ อกตงักรรมการสภา้
มหาวิทยาลยัจากคณาจารยป์ระจาํ เพ่ือเลือกตงั้ กรรมการทดแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหนงกอนครบ่ ่
วาระ และท่ีกาลงัจะครบวาระํ  เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วาดว้ย่
คุณสมบติัหลกัเกณฑ ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยป์ระจาํ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ฉบบัเดิมท่ียงัไมไดมี้การยกเลิก่ พร้อมกบัเรงดาํเนินการในขอ้ ่ ๑ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๔.๑  การพิจารณาใหป้ริญญากตติมศกัดิ ิ ์  
   (พิจารณาเป็นวาระลบั) 
 

 ๔.๒ พิจารณาการเลือกผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยั 
   อธิการบดีขอถอนออกจากวาระการประชุม และจะนาํเสนอในการประชุม
ครังตอไป้ ่  
 

 ๔.๓ (ราง่ ) ประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง แตงตงักรรมการ่ ้
พิจารณาบุคคลและติดตามประเมินผลการตอเวลาราชการ่  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั นําเสนอวา  มหาวิทยาลยัได้ดาํเนินการเลือก่
กรรมการพิจารณาบุคคลและติดตามประเมินผลการตอเวลาราชก่ าร จากกรรมการสภามหาวิทยาลยัจาก
ผูแ้ทนคณาจารย  ์แลว้ได ้ผูช้วยศาสตราจารย  ์ดร่ .อุทยั  ศิริภกัดิ เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดาํรง์
ตาํแหนงเทากบวาระท่ีเหลืออยขูองกรรมการทานเดิม ่ ่ ั ่ ่  
  มติทีป่ระชมุ  
  ๑. เห็นชอบใน (ราง่ ) ประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง 
แต่งตงักรรมการพิจารณาบุคคลและติดตามประเมินผลการตอเวลาราชการ้ ่   
  ๒. ให้ชะลอการเลือกกรรมการพิจารณาบุคคลและติดตามประเมินผลการ        
ตอเวลาราชการชุดใหมซ่ึงจะเริมวาระในวันท่ี ่ ่ ่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เ น่ืองจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัจากคณาจารยป์ระจาํ จะครบวาระในวนัท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
 

 ๔.๔ พิจารณาเง่ือนไขการตอสญัญาจา้งพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา่  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั นาํเสนอวา่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ในการประชุมครังท่ี ้ ๗/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓ พิจารณาเห็นควร
หารือสภามหาวิทยาลัยเชิงนโยบายเกยวกบการตี่ ั ่อสัญญาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลยั ในประเดน็ตอไปนี่ ้  
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   ๑. ดว้ยพบวามีหลายสถาบนัอุดมศึกษา กาหนดระยะเวลาในการตอสัญญา่ ํ ่
พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาไวเ้ป็นระยะ ๆ จนครบเกษียณราชการ ในขณะท่ีระเบียบมหาวิทยาลยั        
ราชภฏัราชนครินทร์ วาดว้ยการ่ สรรหา การจา้ง การทดลองปฏิบติังาน และการตอสัญญาจา้งพนกังานใน่
สถาบนัอุดมศึกษา สังกดมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พั .ศ. ๒๕๕๑  กาหนดให้พนักงานในํ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีผานการทดลองงาน ใหมี้การทาํสญัญาจา้ง ่ ๕ ปี หากมีผลการประเมินอยใูนระดบัดี ่
ตอเน่ืองกน ่ ั ๕ ปี จะไดรั้บสถานภาพเป็นพนกังานประจาํในสถาบนัอุดมศึกษาจนอาย ุ๖๐ ปี 
  ๒. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กาหนดเง่ือนไขกรณีพนักงานในสถาบันํ  
อุดมศึกษาตาํแหนง่ นกัวิจยัท่ีมีวุฒิปริญญาเอก และมีภาระงานสอน ให้ปรับสถานภาพเป็นสายวิชาการ
ตาํแหนงอาจารยไ์ด ้โดยมีเง่ือนไขในการตอสัญญาวาตอ้งมีการพั่ ่ ่ ฒนาตนให้มีตาํแหนงทางวิชาการท่ี่
สูงขึน จึงจะตอสญัญา มิฉะนนัอาจเลิกจา้ง หรือปรับใหก้ลบัไปมีตาํแหนงนกัวิจยัเชนเดิม้ ่ ่ ่้  

  มติทีป่ระชมุ  
 ๑.   เห็นชอบให้มีการตอสัญญาพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาในทุก ๆ ่ ๕ ปี 
จนกระทงัครบเกษียณราชการ  ยกเวน้ผูท่ี้มีตาํแหนงรองศาสตราจารย์่ ่ จะใหต้อสัญญา่ ในครังถดัจากการ้
ไดรั้บแตงตงัใหด้าํรงตาํแหนง่ ่้ จนครบเกษียณราชการ ทงันี ใหใ้ชบ้งัคบักบพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา้ ้ ั  
ท่ีจะบรรจุใหม และไมมีผลยอ้นหลงักบพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บการตอสญัญาไปแลว้่ ่ ั ่  

  ๒.  ยงัไมเห็นชอบในขอ้หารือประเดน็ท่ี ่ ๒   
 
 ๔.๕ (ราง่ )  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เ ร่ือง  แตงตัง่ ้
คณะกรรมการประจาํสถาบนัเศรษฐกจพอเพียงิ  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั นาํเสนอวา สภามหาวิทยาลยั่ ราชภฏัราชนครินทร์ 
ในการประชุมครังท่ี ้ ๗/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๘ กนยายน ั ๒๕๕๓ เห็นชอบ (ราง่ ) ประกาศสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง แตงตงัคณะกรรมการประจาํสถาบนัเศรษฐกจพอเพียง่ ิ้  โดยไมมี่
อธิการบดีเป็นกรรมการ ดว้ยเห็นวาอธิการบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด ท่ีมีอาํนาจวินิจฉยัชีขาดประเด็น่ ้
ปัญหาตาง ๆ อยแูลว้ ตอมาอธิการบดีเสนอขอให้ทบทวน ่ ่ ่ (ราง่ ) ประกาศดงักลาว  โดยข่ อใหอ้ธิการบดี
เป็นท่ีปรึกษา และมีคณะผูบ้ริหาร ไดแ้ก รองอธิการบดีท่ีรับมอบหมายให้บริหาร่ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ บางคลา้ คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมเป็น่
กรรมการดว้ย   
   มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบตามเสนอ  
 
 
 



 -๙- 

 ๔.๖ (ราง่ ) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วาดว้ยสภา่ คณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ  พ.ศ. .... 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยั นาํเสนอวา  ดว้ยสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ่
พิจารณาเห็นวา สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมี่ องคป์ระกอบคอนขา้งใหญ ทาํให้ประสบปัญหาในการ่ ่
จัดประชุม จึงได้ยก (ราง่ ) ขอ้บังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วาด้วยสภา่ คณาจารย์และ
ขา้ราชการ  พ.ศ. .... โดยยกเลิกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วาดว้ยสภา่ คณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบบัเดิม ซ่ึงคณะกรรมการกฎหมายในการประชุมครังท่ี ้ ๑๓/๒๕๕๓  เม่ือ
วนัท่ี ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ พิจารณาเห็นชอบ (ราง่ ) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์              
วาดว้ย่ สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  พ.ศ. .... เรียบร้อยแลว้ โดยมีประเด็นความเห็นท่ีตางไปจาก ่ (ราง่ ) 
เดิมท่ีสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการเสนอไว ้จึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 
  ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกนัอยางกวา้ง่ ขวาง โดยเฉพาะประเด็นการให้สิทธิแก์ ่
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และสัดสวนของ่
กรรมการระหวางกรรมการจากคณาจารยแ์ละกรรมการจากสายสนับสนุน ซ่ึงผูช้วยศาสตราจารย ์่ ่            
ดร.อุทยั  ศิริภกัดิ ไดเ้สนอขอ้มูลวา ์ ่ (ราง่ ) เดิมท่ีสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการเสนอไว ้ ไดผ้านการทาํ่
ประชาพิจารณ์ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับในเร่ืองของสดัสวนของกรรมการประเภทตาง ๆ มาแลว้่ ่  
 มติทีป่ระชมุ  
 ๑.  เห็นชอบในหลกัการตามประเด็นท่ีคณะกรรมการกฎหมายเสนอ  โดย
เห็นวาประสบการณ์ของผูท่ี้จะดาํรงตาํแหนงประธานสภาคณ่ ่ าจารยแ์ละขา้ราชการควรเป็น ๓ ปี และ
ประสบการณ์ของผูท่ี้จะดาํรงตาํแหนงกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการควรเป็น ่ ๑ ปี 
  ๒.  มอบอธิการบดีหารือสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ หากสภาคณาจารย์
และขา้ราชการเห็นชอบดว้ยตามประเด็นความเห็นของคณะกรรมการกฎหมาย  โดยเฉพาะอยางยิง  ่ ่
การให้สิทธิแกพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาสายสนบัสนุน  จาํนวนสัดสวนระหวางกรรมการแตละ์ ่ ่ ่่
กลุม  ประสบการณ์ทาํงานของผูท่ี้จะเป็นประธาน และกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  การตดั่
สิทธิผูท่ี้อยรูะหวางถูกลงโทษ  และวาระของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  ์ ่ ่  
  ๓. ให้เวียน (ราง่ ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วาด้วย่               
สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ พ.ศ. .... ไปยงักรรมการสภามหาวิทยาลยั เพื่อขอมติ แตหาก่                          
สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการไมเห็นชอ่ บ จึงใหน้าํเสนอสภามหาวิทยาลยัในการประชุมครังตอไป  ้ ่  
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 ๔.๗ (ราง่ ) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วาดว้ย่ เคร่ืองแบบพิธีการ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยั นาํเสนอวา  ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมีพนกังานใน่
สถาบนัอุดมศึกษามากขึน จึงเห็นควรกาหนดใหมี้เคร่ืองแบบพิธีการของ้ ํ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  
ซ่ึงคณะกรรมการกฎหมาย ในการประชุมครังท่ี ้ ๑๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดพ้ิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  โดยเคร่ืองแบบดงักลาวจะมีรูปแบบเชนเดียวกบ่ ่ ั เคร่ืองแบบขา้ราชการ ตางกนท่ี่ ั
เคร่ืองหมาย  ทงันี คณะกรรมการกฎหมายเสนอวาเคร่ืองหมาย้ ้ ่ แสดงสังกดท่ีติดคอเสือเคร่ืองแบบชาย ั ้
หรือปกเสือนอกสวนบนของเคร่ืองแบบหญิง ้ ่ ควรใชเ้คร่ืองหมายเสมาธรรมจกัร ซ่ึงจะตางจาก ่ (ราง่ ) ท่ี
สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการเสนอ คือ ให้ใชเ้คร่ืองหมายสัญลกัษณ์ประจาํมหาวิทยาลยั  จึงนาํเสนอ              
สภามหาวิทยาลยัเพื่อโปรดพิจารณา 
    มติที่ประชมุ   เห็นชอบตาม (ราง่ ) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
วาดว้ย่ เคร่ืองแบบพิธีการพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ....               
ท่ีเสนอ   
 
 ๔.๘ พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ทองเ่ ท่ียวและการโรงแรม (ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา) 
  อาจารยค์รรชิต  มาระโภชน์ นาํเสนอหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การทองเท่ียวและการโรงแรม ซ่ึงเป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม ท่ีสอดคล้องประกาศ่
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุ ฒิการ ศึกษาการทอง เ ท่ี ยวและการโรงแรม  เ พ่ือให้ เ ป็นไปตาม่ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ่ .ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงได้
ปรับปรุงรายละเอียดตามท่ีสภาวิชาการมีมติ ได้แก การปรับเอกสาร มคอ่ .๒ ให้สมบูรณ์ บรรจุ
คาํอธิบายรายวิชาแกนบงัคบัไวใ้นภาคผนวก ข และเพิมเติมประวติักรรมการวิพากษ์หลกัสูตรใน่
ภาคผนวก จ เรียบร้อยแลว้   ทงันี สาขาวิชามีจุดแขง็ ดงัตอไปนี้ ้ ้่  
  ๑. บณัฑิตสาขาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดรั้บการตอบรับจากผูใ้ชบ้ณัฑิต่
เป็นอยางดี พิจารณาจากการสาํรวจ และงา่ นวิจยัความสอดคลอ้งความตอ้งการหลกัสูตร 
  ๒. มีการพฒันานักศึกษาดา้นภาษาตางประเทศคูขนานไปกบภาษาองักฤษ ่ ่ ั
ไดแ้ก  ภาษาจีน  ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาฝรังเศส ่ ่  
  ๓. มีสมัมนาคารบางปะกง ปาร์ค เป็นศูนยป์ฏิบติัการดา้นธุรกจการโรงแรมิ  
  ๔. มีราชนครินทร์ทวัร์ เป็นศูนยฝึ์กประสบการณ์ดา้นการทองเท่ียว่   
  จึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อโปรดพิจารณา 



 -๑๑- 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  ๑. ให้ปรับปรุงช่ือปริญญาสาขาท่ีเป็นภาษาองักฤษให้ถูกตอ้ง และกาหนดํ
อกัษรยอของช่ือสาขาวิชาใหส่ื้อความหมาย ตรงเจตนา่  
  ๒. ใหป้รับเนือหาในหวัขอ้ปรัชญ้ าและวตัถุประสงค ์ เน่ืองจากเนือหาท่ี้ ระบุ
เป็นการบรรยายความหมาย (description) ซ่ึงไมตรงตามความหมายของ่ คาํวา่ปรัชญา (philosophy)   
  ๓. ควรเพิมวัตถุประสงค์ด้านการโรงแรมในหัวข้อวัตถุประสงค์ด้วย ่             
พร้อมทงัรวบรวมเรียบเรียงวตัถุประสงคใ์หเ้ป็น้ ขนัตอน้ หมวดหมู ่  
  ๔. ควรเพิม่เหตุผลของการปรับปรุงหลกัสูตรนอกเหนือจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในประเด็นนโยบายประชาคมเศรษฐกจอาเซียน การเปล่ียนแปลงทางวิทยาการ  ความผนัผวนิ
ของการแขงขนั่ ไวด้ว้ย  
  ๕. พิจารณาเพิมเติม่ เนือหาด้านการโรงแรม้ เน่ืองจากเป็นสาขาวิชาการ
ทองเท่ียวและการ่ โรงแรม   
  ๖. ให้บรรจุขอ้มูลผลการศึกษาวิจยัหลกัสูตร และความตอ้งการหลกัสูตร  
รวมทงัผลการประเมินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสาขาวิชา้ ไวด้ว้ย 
  ๗. อาจารยต์อ้งเป็นผูรู้้ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยงิการทองเท่ียวภายใน่ ่่
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทงัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  อาจารยส์นั้ บสนุนหลกัสูตร และอาจารยพ์ิเศษ อาจใช้
ศกัยภาพบณัฑิตกตติมศัิ กดิและผูท่ี้มีประสบการณ์ตรง์ ท่ีรอบรู้ เชน มคัคุเทศกนาํเท่ียวมืออาชีพในระดบั่ ์
ตาง ๆ ทงัในประเทศ และประเทศเพื่อนบา้น  ่ ้  
  ๘. ควรมีรายวิชาภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน  เพื่อเตรียมรองรับนโยบาย
ประชาคมเศรษฐกจอาเซีิ ยน 
  ๙. ควรมีการจดัการศึกษาท่ีบูรณาการ ท่ีมีการแลกเปล่ียนวฒันธรรมขา้ม
ประเทศ 
  ๑๐. ควรบรรจุข้อกาหนดประชาคมอาเซียน  ด้านการทองเท่ียวํ ่  ไว้ใน
ภาคผนวกดว้ย 
  มติทีป่ระชมุ  
  ๑. นาํขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมไปปรับปรุงแกไขเอกสาร้ แลว้เสนอผาน่
ความเห็นสภาวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาในการประชุมครังตอไป้ ่  
  ๒. มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  พิจารณาทบทวนข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ วาด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ่ .ศ. 
๒๕๕๐ ในประเดน็การวดัผลและประเมินผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบการวดัผลและประเมินผลตามั กรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ 
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 ๔.๙ พิจารณาความกาวหนา้การดาํเนินงานของคณะกรรมการพฒันานโยบายและ้
ขบัเคล่ือนดา้นการบริหารจดัการศึกษานอกท่ีตงั้  
  ศาสตราจารยสุ์ชาติ  เถาทอง ประธานคณะกรรมการพฒันานโยบายและ
ขบัเคล่ือนดา้นการบริหารจดัการศึกษานอกท่ีตงั้  เสนอแผนปฏิบติัการของคณะกรรมการ และ (ราง่ ) 
มาตรฐานการจดัการศึกษานอกท่ีตงั ้  
 อุปนายกสภามหาวิทยาลยั เสนอขอ้มูลเพิมเติมวา ขณะนีมหาวิทยาลยัราชภฏั่ ่ ้
ราชนครินทร์ ยงัไมถูกจดัอยใูนกลุ่ ่ ่มสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจดัการศึกษา
นอกสถานท่ีตงั้  
 อธิการบดี เสนอขอ้มูลวา การจดัสิง่ ่ สนับสนุน ณ ศูนยก์ารศึกษานอกสถาน
ท่ีตงันี จะเป็นการบริหารจดัการให้มีการสนบัสนุนรวมกนระหวางมหาวิทยาลยั และผูบ้ริหารเจา้ของ้ ้ ่ ั ่
สถานท่ี 
   ท่ีประชุมตงัขอ้สังเกตวา สิงสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศนนัตอ้งใช้้ ้่ ่
งบประมาณสูงมาก ขณะเดียวกนสิงสนบัสนุนั ่ บางอยางยงัไม่ ่ไดจ้ดัใหมี้ในมหาวิทยาลยั ทงั้ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัราชนครินทร์ และมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
  มติทีป่ระชมุ  
  ๑.   เห็นชอบใหมี้แผนการดาํเนินงาน เป็น ๒ แผน คือ 
  (๑) แผนเรงดวน ท่ีตอ้งพฒันาศูนยน์อกสถานท่ีตงั ่ ่ ้ ๔ ศูนย ์
  (๒) แผนระยะยาว  รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตามท่ีเสนอ  
  ๒.   มอบคณะกรรมการของคณะกรรมการพฒันานโยบายและขบัเคล่ือนดา้น
การบริหารจดัการศึกษานอกท่ีตงั้  ดาํเนินการ ดงัน้ี 
  (๑) เ รง่ จัดทําแผนเรงดวนท่ี่ ่ พ ัฒนา  ๔  ศูนย์ให้การ ศึกษา ท่ีสภา
มหาวิทยาลยัมีมติให้ดาํเนินการจดัการศึกษาตอ่  ให้ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานการจดัการศึกษานอก
สถานท่ีตงั้ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอยางยิง่ ่ เร่ืองอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพ่ือพร้อมรองรับ
การตรวจประเมิน และแจง้สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบโดยเร็วภายใน ๑๕ มกราคม  
๒๕๕๔  ตอไป่  
  (๒) เสนอผลการดําเนินงานเร่ืองอาจารย์ประจําหลักสูตร และแผน 
ปฏิบติัการโครงการเรงดวน ซ่ึงประกอบดว้ยการบริหารวิชาการ และการบริหารสิงสนบัสนุน พร้อม่ ่ ่
เสนองบประมาณ  เสนอท่ีประชุมเป็นวาระท่ี ๓.๑ เพื่อพิจารณาในการประชุมครังตอไป  ้ ่   
  ๓. ไมตอ้งนาํ่  (ราง่ ) มาตรฐานท่ีนาํเสนอเสนอตอ่ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เน่ืองจากเป็นมาตรฐานท่ีมีรายละเอียดเฉพาะภายในมหาวิทยาลยั  
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 ๔.๑๐ พิจารณา (ราง่ ) ประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง แตงตงั่ ้
คณะอนุกรรมการกลนักรองหลกัสูตร่  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลยั นาํเสนอวาสภาวิชาการ ในการประชุมครังท่ี ่ ้            
๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบให้แตงตังคณะอนุกรรมการกลันกรอง่ ้ ่
หลกัสูตรเพื่อทาํหนา้ท่ีกลนักรองการพฒันา่ /ปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา และสภามหาวิทยาลยัเห็นชอบแลว้นัน  เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารของ้
หนวยงาน จึง่ เสนอแตงตงัคณะ่ ้ อนุกรรมการกลนักรองหลกัสูตร่ ใหม่ 
 มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ไมมี่   

 

ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  
 ๖.๑   หอพกันกัศึกษา 
   อุปนายกสภามหาวิทยาลยั หารือท่ีประชุมเกยวกบี่ ั การสร้างหอพกันกัศึกษาท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ ท่ีตอ้งสร้างให้เสร็จกอนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ่ ๒๕๕๔ 
ทงันี อธิการบดีเสนอขอ้มูลเพิมเติมวา มหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการจดัจา้งผูอ้อกแบบหอพกันกัศึกษา แต้ ้ ่ ่ ่
ผูอ้อกแบบไมแกไขแบบตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับแจง้ให้แกไข  คณะกรรมการจึงไมตรวจรั่ ้ ้ ่ บงาน 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญาไปแล้ว  และจากการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพัก 
มหาวิทยาลยัไดข้อแบบหอพกัจากมหาวิทยาลยัแมฟ้าหลวง เพื่อจะพิจารณาปรับแกไขแบบให้เป็น่ ้
หอพกัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ท่ีมีลกัษณะตามนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลยัมีมติไว ้ซ่ึงตอ้งมี
คา่ ใชจ้ายในการแกไขแบบ จึงจาํเป็นตอ้งขออนุมติังบประมาณเงินรายไดจ้ากสภามหาวิทยาลยั  และ่ ้
แนวทางการดาํเนินงานเพื่อใหไ้ดห้อพกัทนักาหนดเวลา  ํ  
   ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา การจดัซือจา้งดว้ยงบประมาณแผนดินตอ้งปฏิบติั่ ่้
ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดว้ยการพสัดุ  สวนการจั่ ่ ดซือจา้งดว้ยเงินรายไดเ้พื่อให้เกดความ้ ิ
คลองตวัในการปฏิบติังานของมหาวิทยาลยัอาจดาํเนินการตางไปได ้่ ่ โดยไมขดัตอกฎหมายหลกั่ ่ ซ่ึงตอ้ง
มีระเบียบวาดว้ยการจดัซือจา้งดว้ยเงินรายไดร้องรับ่ ้  

   มติที่ประชมุ  มอบมหาวิทยาลยัดาํเนินการเสนอ (ราง่ ) ระเบียบวาดว้ยการใช้่
เงินรายได ้เพื่อบงัคบัใชต้อไป่    
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  ๖.๒  รายงานความกาวหนา้ของการดาํเนินงานของคณะกรรมการ้ พฒันานโยบาย
และขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยั 
   นายกสภามหาวิทยาลยั ขอใหค้ณะกรรมการพฒันานโยบายและขบัเคล่ือน
มหาวิทยาลยัทุกชุดรายงานผลการดาํเนินงาน  พร้อมแผนงาน โครงการในการประชุมครังตอไ้ ่ ป 
 
  เ ม่ือไมมีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธาน่ ขอบคุณกรรมการทุกทาน่                   
แล้วปิดประชุม โดยกาหนดประชุํ มครังตอไปวันเสาร์ท่ี ้ ่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๐๐ น.                    
ณ หอ้งประชุม ชนั ้ ๔ อาคารสภามหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
 
เลกิประชมเวลา   ุ ๑๓.๑๕  น. 
 

         นางพรพรรณ  นินนาท 
                                 ผู้จดรายงานการประชมุ             
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